

Số: 348/TB-SKHCHN

Vinh Long, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO LẦN 2
Về việc mời tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vinh Long về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vinh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân để đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh lĩnh vực khoa học xã hội với các yêu cầu cụ thể sau:

1. Danh mục chi tiết nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn: *Có phụ lục kèm theo.*

2. Điều kiện tham gia tuyển chọn:

2.1. Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp chủ trì thực hiện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a. Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi, chưa hoàn thành quyết toán kinh phí theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước đây;

b. Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu hoặc sản phẩm hoàn chỉnh sau nghiệm thu theo kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác chậm so với thời hạn yêu cầu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ, sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng;

c. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoặc sau khi kết thúc mà không triển khai ứng dụng kết quả vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và yêu cầu của bên đặt hàng, không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian ba (03) năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

d. Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian hai (02) năm.

2.2. Đối với cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a. Có trình độ đại học trở lên;

b. Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong năm (05) năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

c. Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

d. Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2.3. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a. Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên;

b. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm từ 30 ngày đến 06 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ, sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian hai (02) năm;

c. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được Sở Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn cho phép vẫn chưa hoàn thành kết quả sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn ba (03) năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh;

d. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo **Điều 5** Thông tư số 20/2023/TT-BKHHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (trương ứng cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh).

4. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: Việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu chính thực hiện theo **điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 6** Thông tư số 20/2023/TT-BKHHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (trương ứng cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh). Số lượng nộp: **11 bộ (ít nhất có 1 bộ gốc)** và 01 bản điện tử của hồ sơ lưu trữ trên USB. Lưu ý: hồ sơ không hoàn trả lại.

5. Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: thực hiện theo Nghị Quyết 15/2023/NQ-HĐND ngày 12/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và

Công nghệ và Bộ Tài Chính về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Nơi nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: Phòng Quản lý khoa học- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long,

Địa chỉ: số 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

7. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn: Từ ngày ra thông báo đến **17 giờ 00 phút, ngày 17/5/2024.**

Thông tin liên hệ: + Điện thoại: 02703.827201 (Gặp Ô. Võ Hoàng Ngân)

+ Email: vhnganqlkh@gmail.com

8. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn từ ngày 20/5/2024 đến 24/5/2024 (01 buổi) tại địa chỉ: số 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (*mời đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ tham gia tuyển chọn đăng ký cùng tham dự khi nộp hồ sơ*).

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Danh sách kèm theo (thực hiện);
- Trung tâm Ứng dụng KH-CN (dăng tin);
- BGD Sở;
- Lưu: VT, QLKH-VhN.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tùng

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

(Kèm theo Thông báo số: 348/TB-SKH&CN ngày 27/3/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long)

TT	Tên NV KH&CN	Định hướng mục tiêu	Sản phẩm dự kiến	Yêu cầu đối với sản phẩm	Tổ chức thực hiện
1	2	3	4	5	6
1.	Xây dựng cơ sở dữ liệu tiềm lực khoa học và công nghệ và đề xuất giải pháp hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long	<p>* Mục tiêu chung: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ, từ đó đề xuất giải pháp hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở đào tạo và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long</p> <p>* Mục tiêu cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none">Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnhXây dựng phần mềm quản lý và cập nhật cơ sở	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo đánh giá thực trạng và cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ của các cơ sở đào tạo và tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnhPhần mềm quản lý, cập nhật, truy xuất thông tin tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệQuy chế phối hợp, cung cấp thông tin để cập nhật cơ sở dữ liệu theo định kỳ hoặc đột xuấtĐề xuất các giải pháp liên kết, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trên địa	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo đánh giá thực trạng và cơ sở dữ liệu đảm bảo tính chính xác, trình bày khoa học, chặt chẽPhần mềm Web được viết trên nền tảng mã nguồn mở có cơ sở dữ liệu đã được thu thập, đảm bảo tính bảo mật, dễ quản lý, truy xuất, có thể cập nhật, nâng cấp, kết nối với các phần mềm khác và với hệ thống thông tin của tỉnhQuy chế đảm bảo tính pháp lý và khả thi trên tinh thần tự nguyện và đảm bảo quyền lợi của các bênGiải pháp đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp tình hình địa phương	<ol style="list-style-type: none">Phương thức triển khai: Tuyển chọnĐơn vị phối hợp chính: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Vĩnh Long; các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức

	<p>dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ trên nền tảng mã nguồn mở</p> <p>3. Đề xuất các giải pháp liên kết, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trên địa bàn tỉnh</p>	<p>bàn tỉnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thành 01 đến 02 nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh - Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài 	<ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng tiêu chuẩn theo Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022, nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học - Báo cáo có phân tích, đánh giá tổng quát, đầy đủ và đảm bảo tính khoa học, chính xác * Các tài liệu, thông tin, dữ liệu, báo cáo khoa học dạng bản giấy và dữ liệu lưu đĩa cứng 	<p>KH&CN trên địa bàn tỉnh</p> <p>3. Đơn vị ứng dụng chính: Sở KH&CN Vĩnh Long</p>
--	--	--	---	---